

## บทที่ 6

### สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงและเป็นที่อยู่อาศัยของนกอพยพย้ายถิ่น มีทรัพยากรทางธรรมชาติพืชน้ำ สัตว์น้ำ นกน้ำหลากหลายสายพันธุ์ เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและเป็นวิถีชีวิตชุมชนของประชาชนโดยรอบบึงบอระเพ็ดพึ่งพิงอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติของบึงบอระเพ็ดในการในการดำรงชีพ ปัจจุบันพบว่า ปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดนั้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบึงบอระเพ็ดนับวันจะยิ่งถูกทำลายจากความเสื่อมโทรมจากธรรมชาติและเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหาการใช้ประโยชน์ ปัญหาการบุกรุกที่บึงบอระเพ็ด การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ไม่ถูกต้อง การทำกิจกรรมนันทนาการ จนส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมระบบนิเวศทางธรรมชาติของบึงบอระเพ็ด ในการจัดการปัญหานั้น ๆ หน่วยงานราชการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการต่างฝ่ายต่างทำตามขอบเขตแห่งอำนาจตามกฎหมายมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามการทำงานบึงบอระเพ็ดระดับจังหวัดเพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐตามขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่นับวันปัญหาการบุกรุกใช้ประโยชน์บึงบอระเพ็ดนั้นถึงแม้จะถูกจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ปัญหาความเสื่อมโทรมของบึงบอระเพ็ดก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปยังคงมีอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการการใช้ประโยชน์ ถึงแม้จะมีกฎหมายเฉพาะที่นำมาใช้บังคับในปัจจุบันอยู่แล้วในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด แต่ไม่มีกฎหมายรองรับขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดทั้ง ๆ ที่บึงบอระเพ็ดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการบริหารจัดการในปัจจุบัน เห็นได้ว่าขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด

การวิจัยนี้ เห็นถึงความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจึงกำหนดประเด็นการวิจัย คือ การบุกรุก การใช้ประโยชน์ทรัพยากรบึงบอระเพ็ด การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ไม่ถูกต้อง การทำกิจกรรมนันทนาการบริเวณบึงบอระเพ็ด และคำตอบที่ได้มานำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ การวิจัยได้ใช้วิธีวิทยาการวิจัย

เชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสารในเรื่อง แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด การเฝ้าระวัง และทฤษฎีอำนาจรัฐ ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศอนุสัญญาแรมซาร์ ค.ศ. 1975 (Ramsar Convention on Wetlands ค.ศ. 1975) (พ.ศ.2518) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 (Convention on Biological Diversity, 1992) (พ.ศ.2535) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ ค.ศ. 1971 (Convention on Wetlands of International Importance as Waterfowl Habitat, 1971) (พ.ศ.2514) กฎหมายต่างประเทศศึกษาได้แก่ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ภายใต้การบริหารจัดการของพระราชบัญญัติพื้นที่ชุ่มน้ำ สหรัฐอเมริกา ภายใต้การบริหารจัดการของพระราชบัญญัติพื้นที่ชุ่มน้ำ The Freshwater Wetlands Act in 1975 (พ.ศ.2518) ของรัฐนิวยอร์ก กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี The Wetlands Conservation Act ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542) และกฎหมายไทย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ประชากรที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงของบึงบอระเพ็ด การมีส่วนร่วมออกแบบ – ร่วมออกแบบ (Participatory Design, Co-Design) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการและนักกฎหมาย กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มประชาชนและสุดท้ายคือการรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ผลจากการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดท้องถิ่น คณะทำงาน ขอบเขตแห่งอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการบึงบอระเพ็ดและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

## 1. สรุปอภิปรายผล

ปัญหาความเสื่อมโทรมของบึงบอระเพ็ดเกิดจากการบุกรุกพื้นที่บึงบอระเพ็ด และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบึงบอระเพ็ด จากปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรส่งผลกระทบต่อบึงบอระเพ็ดทำให้พื้นที่บึงบอระเพ็ดลดน้อยลง เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร ทำการประมง ลักลอบสูบน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของบึงบอระเพ็ดที่เคยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็เสื่อมโทรมตามไปด้วย ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายลง ถ้าแก้ไขปัญหาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องจัดการตามอนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งมีการจัดการแบบยั่งยืน การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ส่งผลให้การจัดการ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์นั้นโดยถูกต้อง

ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยสรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการปัญหาเกิดขึ้นเพราะการบุกรุก การใช้ประโยชน์ทรัพยากรบึงบอระเพ็ด ที่สำคัญนั้นการจัดการไม่ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการอยู่ด้วยทั้งๆ ที่บึงบอระเพ็ดตั้งอยู่ในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลพระนอน องค์กรบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ องค์กรบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร องค์กรบริหารส่วนตำบลพนมเศษ องค์กรบริหารส่วนตำบลทับกฤษ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังมหากร แต่ไม่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 แห่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ จึงส่งผลให้การจัดการเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในบึงบอระเพ็ดไม่สามารถจะดำเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ข้อค้นพบที่สรุปได้ว่าความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกับบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นสาระสำคัญทำให้สภาพของบึงบอระเพ็ดนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักการของแรมซาร์นั้น เนื่องจากพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการบุกรุกจากประชาชน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรส่งผลกระทบต่อบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อบึงบอระเพ็ด มีการใช้ประโยชน์บึงบอระเพ็ดที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์ การจับสัตว์น้ำที่ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ไม่ถูกต้อง การลักลอบสูบน้ำในบึงบอระเพ็ดเพื่อใช้ในการเกษตร การทำกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสียงรบกวนนกน้ำ โดยเฉพาะในฤดูวางไข่ของนกน้ำที่อพยพย้ายถิ่นจากฤดูหนาวจากที่อื่นๆ มาอาศัยในบึงบอระเพ็ดในฤดูหนาว ปัญหาของบึงบอระเพ็ดแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้

- ปัญหาการบุกรุก
- ปัญหาการใช้ประโยชน์
- ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง
- ปัญหาการนันทนาการ

การวิจัยได้ข้อสรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหาคำเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วม หากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปจัดการ จำเป็นที่จะต้องมีการออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่น ว่าด้วยเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด โดยอาศัยฐานอำนาจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ได้จากการวิจัยนี้สรุป โครงสร้างของข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อสรุปโครงสร้างกฎหมายที่จัดทำเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบมีโครงสร้างของ กฎหมายที่สอดคล้องกับคำตอบที่ได้มา โดยโครงสร้างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด พ.ศ. .... มีบทบัญญัติ 16 ข้อ ประกอบด้วยหมวด 1 บททั่วไป (ข้อ 1 – ข้อ 4) หมวด 2 คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด (ข้อ 5 – ข้อ 10) หมวด 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ 11) หมวด 4 การจัดการ (ข้อ 12 – ข้อ 16) สาระสำคัญคือ

หมวด 1 หมวดทั่วไป กำหนดคำนิยามเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 2 คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด รูปแบบคณะกรรมการบริหารจัดการ บึงบอระเพ็ดท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดท้องถิ่น คณะทำงานภาคประชาชน

หมวด 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่ปกครองบึงบอระเพ็ด

หมวด 4 การจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการจัดการอย่างยั่งยืน

การได้มีข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบย่อมเป็นการได้คำตอบของการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่ม น้ำบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกลางที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปกครอง บึงบอระเพ็ดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้จัดทำแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการการ จัดการและส่งเสริมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการพัฒนาบึง บอระเพ็ดในลักษณะของการบูรณาการการจัดการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ

ประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดของตนเอง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมอาชีพของชุมชน การคุ้มครองพื้นที่วางไข่ของนกน้ำ การสร้างจิตสำนึก

## 2. ข้อเสนอแนะ

การวิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะทำให้เพื่อให้คำตอบที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

### ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในห้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด

### ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย

เพื่อให้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด พ.ศ. ....ที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการ การวิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด แยกออกเฉพาะพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่มีสภาพเป็นพื้นที่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่บึงบอระเพ็ดของขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์

### ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ

ปัญหาความเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบึงบอระเพ็ดถือเป็นปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติของบึงบอระเพ็ด หากมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ถูกต้องและเหมาะสมตามแนวทาง การอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้

- (1) การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
- (2) การสร้างจิตสำนึกกรักบึงบอระเพ็ด
- (3) การจัดตั้งคณะทำงาน
- (4) การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ถูกต้องและเหมาะสม
- (5) การอนุรักษ์
- (6) การคุ้มครอง
- (7) การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน

## (8) การมีส่วนร่วมของประชาชน

**3. ข้อเสนอแนะเรื่องวิจัยต่อ**

การวิจัยนี้มีมุ่งเน้นให้มีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปัญหาความเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ลดลง ส่งผลต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหากระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดมีการจัดการที่ถูกต้องย่อมส่งผลทำให้บึงบอระเพ็ดได้รับการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ จึงควรให้มีการทำการวิจัยในเรื่อง “แนวทางการรองรับการขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์”

**4. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน**

ผลจากการวิจัยทำให้ได้คำตอบตามประเด็นปัญหาวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ทั้งข้อสรุปและข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อศึกษาและวิจัย หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ปรากฏคำตอบอยู่ในบทที่ 2

(2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์แห่งปัญหาและผลกระทบของบึงบอระเพ็ด ปรากฏคำตอบอยู่ในบทที่ 4

(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย ปรากฏคำตอบอยู่ในบทที่ 4

(4) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏคำตอบอยู่ในบทที่ 4 และบทที่ 5

(5) เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด ปรากฏคำตอบอยู่ในบทที่ 5

สำหรับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ คือ

“การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นจำเป็นที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบรองรับเพื่อเป็นฐานอำนาจในการใช้อำนาจหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ โดยมีรูปแบบโครงสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นประกอบด้วย การบริหารจัดการ

พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบเขตแห่งอำนาจและหน้าที่การบริหารจัดการ การประสานการดำเนินการ การบริหารจัดการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐอื่น มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

คำตอบจากการวิจัย การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้จัดทำบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพที่ดีของคนในท้องถิ่นขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

ผลการวิจัย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้